



09 พฤศจิกายน 2561

- ➔ สปป.ลาว . ตูร์กีความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง
- ➔ เวียดนามตั้งเป้าเศรษฐกิจ
ปี62 ขยายตัว 6.6-6.8%
- ➔ สปป.ลาว - จีนเตรียมออกโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสองประเทศ
- ➔ เดินทางผ่านแม่บทเชื่อมอาเซียน
จ่อเปิดเสรีการบิน-คุมเรือสำราญ
- ➔ FDI จะได้รับผลกระทบ
หาก EU ยกเลิก GSP
- ➔ "อัลท์ พิศาลวานิช"เผยสูตรลับข้าว
หอมอังกอร์มะลิของกัมพูชา เหตุ
โตครองแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก
- ➔ มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้
ของเวียดนามอยู่ที่มากกว่า
3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ➔ 'อาเซียน' ส่อติดกลุ่ม
ภูมิภาคโตเร็วที่สุดในโลก
- ➔ สิ้นใจไทยเจอคู่แข่งเวียดนาม
- ➔ นักวิเคราะห์ชูอุตสาหกรรมดีใน
ไทยได้ประโยชน์จากการทำ
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน



สปป.ลาว , ตุรกีความร่วมมือที่เข้มแข็ง

สปป.ลาวและตุรกีได้เพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือกับประเทศในยุโรปตะวันออกอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดสถานทูตในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีในอนาคตรวมถึงมุมมองเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศในปัจจุบัน หลังจากการประชุมรัฐมนตรีทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐตุรกี

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeContent_Laos_turkey_263.php

9/11/61

สปป ลาว และจีนเตรียมออกโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสองประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ สปป ลาว เผย สปป ลาว และจีนเห็นพ้องร่วมกัน ในการออกโครงการ Visit Laos-China Year 2019 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ และจะเป็นโครงการสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเดินทางท่องเที่ยว สปป ลาว และจีน

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5be3f427e3f8e40acc672601>

09/11/61

FDI จะได้รับผลกระทบหาก EU ยกเลิก GSP

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบกับเมียนมา หาก EU ถอนสิทธิ GSP หลังการเยือนเมียนมาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางตอนเหนือของจังหวัดยะไข่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมา EU ลงทุนคิดเป็นสัดส่วน 10% ของการลงทุนทั้งหมดในเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เกือบครึ่งหนึ่งส่งออกไปยัง EU โดยต่างชาติเป็นเจ้าของ 65% ของอุตสาหกรรมสิ่งทอขณะที่อีก 35 แห่งเป็นของนักธุรกิจกัมพูชา และ 60% ของนักลงทุนต่างชาติคือจีน เมียนมาประมาณเงินลงทุนไว้ที่ 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหน้าการพิจารณาถอนสิทธิ GSP ซึ่งหากถูกถอดถอนสิทธิจริงแรงงาน 75% จะไร้งานทำทันที

ที่มา: <https://www.mmmtimes.com/news/fdi-will-take-hit-if-eu-removes-gsp-dica.html>

9/11/61

มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามอยู่ที่มากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม เผย ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามมีรายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบรายปี โดยจีนเป็นผู้นำเข้าผักและผลไม้รายใหญ่สุดของเวียดนาม ซึ่งมีรายได้จากการนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5be3d800e3f8e40acc672594>

09/11/61

★ ลินจีไทยเจอคู่แข่งเวียดนาม

สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ เวียดนาม ได้รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าลินจีของเวียดนาม โดยพบว่าในปัจจุบันผลผลิตลินจีได้เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปี61 จะผลิตได้สูงถึง 2.07 แสนตัน ส่งออกไปขายใน 30 ประเทศกว่า 1,000 ตัน โดยมีตลาดสำคัญ ได้แก่ สหรัฐ สหภาพยุโรป แคนาดา จีน ฯลฯ และยังมีแผนขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก รัสเซียเพิ่ม และมาเลเซียที่มีแนวโน้มซื้ออย่างต่อเนื่อง และยังมีร่วมมือกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกนำเข้าสินค้าอื่น ๆ เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ฯลฯ ดังนั้นไทยควรรักษาคุณภาพ ความสดใหม่และมาตรฐานของสินค้าเอาไว้ให้ได้ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทย

ที่มา: <https://www.posttoday.com/aec/news/570191>
9/11/61

★ เวียดนามตั้งเป้าเศรษฐกิจปี62 ขยายตัว 6.6-6.8%

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เวียดนามตั้งเป้าที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวสู่ระดับ 6.6-6.8% ในปีหน้า เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี61 ที่ระดับ 6.5-6.7% ส่วนเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ สำหรับปี62 ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าการส่งออกที่ 7-8% การเพิ่มขึ้นราคาผู้บริโภคที่ราว 4% การปรับลดอัตราการว่างงานในเมืองต่ำกว่า 4% ยอดขาดดุลการค้าต่ำกว่า 3% ของมูลค่าการส่งออก และมีเงินลงทุนทั้งหมดคิดเป็น 33-34% ของ GDP ทั้งนี้ เมื่อเดือนค.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัว 6.8 ในปี61 เพิ่มขึ้นจากระดับคาดการณ์เมื่อเดือนเม.ย. ที่ 6.5% อีกทั้งธนาคารโลกยังปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามปี62 สู่ระดับ 6.6% จากระดับ 6.5%

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq29/2911667>
8/11/61

เดินทางแผนแม่บทเชื่อมอาเซียน จ่อเปิดเสรีการบิน-คมนาคมเรือสำราญ

พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ระบุว่า ด้านขนส่งมีส่วนทำให้อาเซียนเติบโต ปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก มีประชากร 640 ล้านคน และ GDP รวมกันมีมูลค่าสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ผ่านมา ได้ลงนามความร่วมมือผลักดันการขนส่งแบบไร้รอยต่อ พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเชื่อมอาเซียน 2025 เพื่อเน้นการเชื่อมโยง ซึ่งการคมนาคมขนส่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และด้านการขนส่ง

ที่มา: <https://www.thairath.co.th/content/1416436>
9/11/61

"อาร์ท พิตาลวานิช" เผยสูตรลับข้าวหอมอังกอร์มะลิของกัมพูชา เหตุใดครองแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยในรายการ Good Morning ASEAN เมื่อเช้านี้ ว่าประเด็นข้าวที่น่าสนใจในขณะนี้คือผู้บริโภคร่างประเทศกำลังนิยมบริโภค "ข้าวนิ่ม" โดยเฉพาะในตลาดจีนและประเทศฟิลิปปินส์ที่มีความต้องการมากขึ้น โดยการประกวดข้าวโลกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ปรากฏว่าข้าว "ข้าวหอมอังกอร์มะลิ" (Malys Angkor) ครอบแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก เป็นครั้งที่ 4 เหตุผลหลักที่ข้าวกัมพูชาได้แชมป์มาอย่างต่อเนื่อง คือความร่วมมือในระดับประเทศที่กัมพูชาทำ MOU กับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้หลากหลาย จนในปัจจุบันมีสายพันธุ์ข้าวมากกว่า 30 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิตระกูลผกา และในปี61 สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิและเครื่องหมายการค้าใหม่ในตลาดโลก ภายใต้ชื่อ "ข้าวหอมอังกอร์มะลิ" นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่รัฐบาลกัมพูชาต้องการผลักดันให้กัมพูชาเป็นตะกร้าข้าวโลกด้วย

ที่มา: <https://www.news1005.fm/view/5be4e583e3f8e4e9010d6365>
09/11/61

‘อาเซียน’ สอดคล้องภูมิภาคโตเร็วสุดในโลก

ผู้เชี่ยวชาญคาด “อาเซียน” จะเป็นภูมิภาคขยายตัวในระดับสูงของเอเชีย-แปซิฟิก ภายใน 10 ปีข้างหน้า ผอ.ของ ไอเอสเอส มาร์คิต บริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน กล่าวว่า จีน อินเดีย และอาเซียน จะเป็นภูมิภาคที่เติบโตในระดับสูงของเอเชียแปซิฟิกในทศวรรษหน้า “การขยายตัวของอาเซียนได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการซื้อขายสินค้าภายในอาเซียน” ในช่วงทศวรรษหน้าคาดว่า จีดีพี คิดเป็นสัดส่วน 50% ของมูลค่าทั่วโลกในช่วงปี61-71 และจะเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยจะมีการเติบโต 5% ต่อปี ในปี62-63

ที่มา: <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/818029>
9/11/61

นักวิเคราะห์ชูอุตสาหกรรมไทยได้ประโยชน์จากการทำสงครามการค้าสหรัฐ-จีน

นายนิค มาร์โร นักวิเคราะห์จาก The Economist Intelligence Unit (EIU) กล่าวว่า การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย แต่ก็ยังคงมีบางประเทศได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เนื่องจากสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่ออะไหล่รถยนต์ของจีน นอกจากนี้ มาเลเซียก็จะได้ประโยชน์เช่นกันจากการที่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กว่า 800 ราย และมีเครือข่ายการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน เวียดนามและมาเลเซียจะได้ประโยชน์จากการผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นต่ำ เช่น โทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊ก

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq38/2911784>
9/11/61